



สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่ สพฉ 302 /2560

ที่ทำการสำนักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

23 พฤษภาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญเข้าประชุมวิชาการ และประชุมสามัญประจำปี 2560

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล/ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์/สาธารณสุขอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย	1. รายละเอียดโครงการฯ	จำนวน 1 ชุด
	2. ใบแจ้งความจำนงเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ สำหรับบุคลากรทั่วไป	จำนวน 1 ชุด
	3. ใบแจ้งความจำนงเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ สำหรับนักศึกษา	จำนวน 1 ชุด
	4. ใบแจ้งความจำนงนำเสนอผลงาน	จำนวน 1 ชุด

ด้วยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กำหนดให้มีการจัดประชุมวิชาการ และประชุมสามัญประจำปี 2560 เรื่อง “การบริหารจัดการบริการพยาบาลในการขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0” (Nursing Management moving to Thailand 4.0) ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมุ่งหวังให้พยาบาลได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการพยาบาลเพื่อการขับเคลื่อนสู่ Thailand 4.0 และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรม และกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล ประกวดผลงานวิชาการของสมาชิกสมาคมพยาบาลฯ และบุคลากรด้านสาธารณสุข เชิดชูเกียรติพยาบาลดีเด่นที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ประกอบการวิชาชีพการพยาบาล และแสดงมุติศานิตต่อที่พยาบาลผู้เกษียณอายุราชการ

ในการนี้สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ใคร่ขอเชิญสมาชิกสมาคมพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ นักศึกษาสถาบันต่างๆ เข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าวฯ และสามารถส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมเข้าร่วมประกวด ได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 โดยชำระค่าลงทะเบียน ตามรายละเอียดในแบบฟอร์มการสมัครที่แนบ อนึ่ง ผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ตามระเบียบของทางราชการจากต้นสังกัด และสามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา ทั้งนี้ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว สำหรับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ อยู่ในระหว่างดำเนินการขอจากสภาการพยาบาล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ต่อ จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเอ๋อมพร กาญจนรังสีชัย)

นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โทรศัพท์ 080-8952065

Email address: natned01@gmail.com